



ปง. สนธิกำลังตำรวจ เปิดปฏิบัติการลงพื้นที่ ตรวจสอบหลักฐาน
เพื่อดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน เครือข่ายค้าไม้พะยุงรายใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานี
และหลายจังหวัดในภาคอีสาน

วันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ป.ง., ร.ต.อ.หญิง สุวนีย์ แสงผล รองเลขาธิการ ป.ง. ฝ่ายปฏิบัติการ, พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน จเรตำรวจแห่งชาติ, พล.ท.ชาญชัย ภูทอง แม่ทัพภาคที่๒, นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พล.ท.จารุเกียรติ ชัยวงษ์ หัวหน้าปราบปรามและหยุดยั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ภาค ๒, พล.ต.วิษณุ ไตรภูมิ ผบ.มทบ.๒๒, พล.ต.ต.สมพงษ์ ทองวีระประเสริฐ รอง ผบช.ภ.๓, พล.ต.ต.สุรพล แก้วขาว รอง ผบช.ภ.๓ รรท.ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี, พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประเสริฐ ชุดปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำรวจภูธรภาค ๓, พ.อ.ไชยอนันต์ คำชุ่ม รอง ผบ.มทบ.๒๒, พ.ต.อ.อภิศักดิ์ เตชะคำภู รอง ผบก.จว.อุบลราชธานี, พ.ต.อ.สมพจน์ ขอมปรังค์ รอง ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี ร่วมปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบหลักฐานในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการค้าทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ป.ง.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงาน ป.ง. ได้รับการประสานงานจากสถานีตำรวจภูธรนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งสำเนาเอกสารการสอบสวนคดีร่วมกันไม้หวงห้ามอันยังมีได้แปรรูปไว้ในครอบครอง ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ รายงานภาคิน ศิริวงษ์ กับพวก ซึ่งต่อมาในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบทรัพย์สิน นายภาคิน ศิริวงษ์ กับพวก ตามคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

วันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงาน ป.ง. ได้สนธิกำลังกับสำนักงานงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐาน การดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ รายงานภาคิน ศิริวงษ์ กับพวก ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นเครือข่ายการค้าไม้พะยุง มีกลุ่มนายทุน ประกอบด้วย นายภาคิน ศิริวงษ์ หรือนายสุภาพ อุปหรือเสี่ยภาพ นายศักดิ์เทพ สุระสัยหรือเสี่ยตั้ม จะติดต่อกับนายหน้าหาไม้เพื่อรวบรวมไม้ส่งไปยังฝั่งลาว ในขบวนการขนไม้พะยุงแต่ละครั้งนั้น จะมีรถที่ใช้ในขบวนการขนไม้เป็นรถยนต์อย่างน้อย ๔ คัน คันแรกเป็นรถเอ็กซ์เรย์ นำทาง คันที่สองเป็นรถงาน คือรถที่ขนไม้พะยุง คันที่สามเป็นรถกัน คันที่สี่เป็นรถปิด มักจะมีอาวุธสงครามและคนขับรถเป็นทหารพรานที่ถูกจ้างมา โดยการรับโอนเงินค่าไม้พะยุง ในเครือข่ายของนายภาคิน จะรับโอนผ่านบัญชีธนาคาร โดยจะเปิดบัญชีธนาคารไว้หลายบัญชีที่ใช้ทำไม้โดยเฉพา ะ ซึ่งจะไม่ใช้ชื่อบัญชีของนายภาคินโดยตรง แต่จะไปให้คนนอกเปิดบัญชีให้แทน แล้วจ่ายโอนผ่านบัญชีนั้น โดยอาจฝากหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารบ้าง แต่ส่วนมากจะใช้การโอนผ่านเครื่องกดเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) ตัวอย่างเช่น ค่าไม้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็จะโอนให้

ครั้งหนึ่งแก่นายหน้าจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยโอนผ่านบัตรเอทีเอ็ม ครั้งละ ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ ครั้ง พอไปรับไม้ขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว เดินทางออกมาในระยะหนึ่ง ก็จะโอนเงินส่วนที่เหลือให้แก่นายหน้าทั้งหมด เป็นต้น

สำหรับการโอนเงินค่าไม้พะยูนในเครือข่ายของนายศักดิ์เทพ หรือเสี้ยตัม จะใช้ให้นายโจน หรือนายเอกรัฐ แสนนามวงศ์ นำเงินสดมาฝากเงินผ่านตู้ฝากเงินอัตโนมัติ (เครื่องเอทีเอ็ม) เพื่อนำเงินเข้าบัญชีที่เปิดไว้ อนึ่งก่อนจากนั้นค่อยนำบัตรเอทีเอ็มของบัญชีเหล่านั้นมากดโอนจ่ายเงินค่าไม้ให้แก่กลุ่มนายหน้าในเขตจังหวัดอุบลราชธานี มุกดาหาร ศรีสะเกษ ที่เครื่องกดเงินสดอัตโนมัติ เมื่อมีการขายไม้ให้แก่นายทุนฝั่งลาวแล้ว เสี้ยตัมจะรับเงินเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐ เป็นเงินสด โดยเสี้ยตัมเป็นผู้รับเงินสดดังกล่าวเองที่ฝั่งลาว แล้วถือข้ามกลับมาที่ฝั่งไทย จากนั้นนางแพรวา ภรรยาเสี้ยตัม จะนำเงินสดดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยที่ธนาคารในประเทศไทย (อย่างน้อยประมาณ ๔-๕ ล้านบาทต่อครั้ง) จากนั้นก็จะมีการนำเงินสดนั้นไปพอกเงินโดยวิธีการกระจ่ายเงิน เก็บเป็นเงินสดบ้าง ซื้เก็บเป็นทองคำแท่งบ้าง และยังมีนายเปิ้ล หรือนายพิรุณ ทองสาร เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในการพอกเงินให้แก่เสี้ยตัม โดยการทำการทำทัวร์ของมารดานายเปิ้ลบ้าง (บริษัท มุกดาทัวร์) ผ่านการเข้าบัญชีธนาคาร ธกส. ที่บิดาของนายเปิ้ลเป็นผู้จัดการธนาคารอยู่

นายภาคิน ศิริวะรมย์ หรือเสี้ยภาพ เคยเป็นที่งานชนไม้พะยูนในเครือข่ายของเสี้ยตัม แต่ได้ผันตัวเองมาเป็นนายทุนเอง เป็นผู้มึพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้า ซึ่งเป็นการกระทำความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓(๑๕) และยังมีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันอาจได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ข้อมูลทรัพย์สินที่ปรากฏทางทะเบียน ได้แก่

- ๑) เงินสดของกลาง จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดมุกดาหาร บัญชีเลขที่ ๔๓๖-๒-๑๒๒๐๘-๘ ชื่อบัญชี นางจุด อุประ (ปัจจุบันถูกอายัดไว้ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๘ .(๑๐)๒๒/๒๔๓๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗)
- ๓) รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮา สีดำ หมายเลขทะเบียน กบก-๐๕๗๔ มุกดาหาร
- ๔) รถยนต์นั่งสามตอน ยี่ห้อโตโยต้า สีดำ หมายเลขทะเบียน ฌฎ-๔๙๙๓ กรุงเทพมหานคร
- ๕) รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า สีขาว หมายเลขทะเบียน กนต-๐๐๙๙ มุกดาหาร
- ๖) ที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๔๒๕๑ เลขที่ดิน ๒๑๗ หน้าสำรวจ ๑๖๖๓๖ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ ๒ งาน ๒๖ ๗/๑๐ ตารางวา

ข้อมูลทรัพย์สินในทางการสืบสวน

- ๑) บ้านเลขที่ ๑๖/๑๒ ซอยศรีประเสริฐ ๓ ถนนดำรงมุกดา ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น มีพื้นที่ประมาณ ๒ งาน มีมูลค่าประมาณ ๔ ล้านบาท
- ๒) รถยนต์ ยี่ห้อบีเอ็มดับบลิว สีขาว จำนวน ๑ คัน
- ๓) รถยนต์ มินิคูเปอร์ สีแดง จำนวน ๑ คัน
- ๔) รถจักรยานยนต์ ฮาเลย์ เดวิดสัน สีดำ จำนวน ๑ คัน

นายศักดิ์เทพ สุระสัย หรือเสี้ยตัม มีภรรยาชื่อนางแพรวา หรือแพร เป็นคน สัญชาติลาว เปิดร้านอาบอบนวด(มีผู้หญิงขายบริการ) ชื่อร้านแพรวาคาราโอเกะ แฉวหอแก้วมุกดาหาร เป็นผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับ การแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้า ซึ่งเป็นการกระทำความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓(๑๕) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ. ๒๕๔๒ อันอาจได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ฐานลักลอบขนไม้พะยุง รวมถึงมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองเกิน ๐.๐๒ ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา ๔๘ มีไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต และมาตรา ๖๙ และรับไว้ด้วยประการใดๆ ซ่อนเร้น จำหน่าย

ข้อมูลทรัพย์สินในทางการสืบสวน

- ๑) บ้านเลขที่ ๒๑๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
- ๒) ที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๒๖๓๒ เลขที่ดิน ๗๔ หน้าสำรวจ ๓๖๔๓ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ ๖๘ ตารางวา

นายธีรพล อริยะมุกดา เป็นลูกน้องคนสนิทของนายภาคิน จะเป็นคนขับรถขนไม้พะยุงและเคลียร์เส้นทางให้กับนายภาคินฯ และนายเอก (พี่ชายนายธีรพลฯ) อยู่ในทีมค้าไม้พะยุงกลุ่มนายภาคินฯ ด้วย

นายประจักษ์ เทพศรีหา หรือนายโจก จะเป็นคนขับรถเอ๊กซเรย์ให้กับเสี้ยตัม และเป็ นทนายความประจำกลุ่มเครือข่ายเสี้ยตัม ปัจจุบัน ทนายโจกมีฐานะดี ร่ำรวยขึ้นผิดปกติ ตั้งแต่ประมาณต้นปี ๒๕๕๖ เนื่องจากได้ส่วนแบ่งจากการค้าไม้พะยุงของเครือข่ายเสี้ยตัม คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของราคาฝั่งลาว

นายพิรุณ ทองสาร หรือนายเปิ้ล นายเปิ้ลเป็นที่งานขับรถของเครือ ่ข่ายเสี้ยตัม นายเปิ้ลเป็นผู้โอนเงินแทนเสี้ยตัมซึ่งเป็นนายทุนให้กลุ่มนายหน้าค้าไม้ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี มุกดาหาร ศรีสะเกษ

นายเอกรัฐ แสนนามวงศ์ หรือนายโจน เป็นทีมงานขับรถของเครือข่ายเสี้ยตัม นายโจนนี้จะเป็นผู้ถือเงินเพื่อเคลียร์ทาง โดยมักจะขับรถยนต์เป็นรถเอ๊กซเรย์ทางอยู่ในขบวนขนไม้พะยุง

นายจิรภัทร ธารพล หรือนายไนท์ เป็นทีมงานขับรถของเครือข่ายเสี้ยตัม ถูกจับกุมในคดีเกี่ยวกับการลักลอบขนไม้พะยุง

นางสาววัลลภา คำลือชา หรือ ดริม ถูกจับกุมในคดีเกี่ยวกับการลักลอบขนไม้พะยุงพร้อมกับ นายพิรุณ ทองสาร หรือนายเปิ้ล จะเป็นคนถือยาบ้ามาแลกกับไม้พะยุง และเป็นบุคคลที่น่าสงสัยว่าจะทำหน้าที่ฟอกเงินให้กับเสี้ยตัม ปัจจุบันถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำอุบลราชธานี

นายวิชัย กันทอง หรือเสี้ยชัย เป็นคนหาไม้และหารถยนต์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ

เสี้ยเค ยังไม่ทราบชื่อสกุลจริง เป็นลูกพี่ลูกน้องกับ นายวิชัย กันทอง หรือเสี้ยชัย จากการสืบสวนทราบว่า เป็นเจ้าของเต็นท์รถที่จังหวัดอุบลราชธานี และมีการนำรถยนต์ในเต็นท์ดังกล่าวในการขนไม้พะยุงด้วย

นายอุดมเดช หรือเก่ง อุ่นทวง เป็นสามีของนางจันทร์เพ็ญ หรือป้อม อุ่นทวง ทำงานเกี่ยวกับการค้าขายรถที่หลุดจํานำจากบ่อน และมีการปล่อยเงินกู้โดยอยู่เบื้องหลัง มีการติดต่อและทำงานร่วมกันกับนายวิชัย กันทองในการซื้อขายรถหลุดจํานำโดยนายวิชัยฯจะใช้บัญชี ของนางจันทร์เพ็ญ อุ่นทวง ในการทำธุรกรรมทางการเงินติดต่อซื้อขายไม้พะยุงกับ นายภาคินซึ่งในช่วง ๘ เดือนที่ผ่านมา บัญชีธนาคารกสิกรไทยของนางจันทร์เพ็ญ มีเงินเข้าออกกว่ายี่สิบล้านบาท

สำหรับปฏิบัติการดังกล่าว เป็นปฏิบัติการหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาการค้าไม้พะยูง เพราะในขณะนี้สถานการณ์การลัก ลอบตัดไม้ทำลายป่ายังคงวิกฤติมาก โดยเฉพาะไม้พะยูง ตามคำสั่งของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๔/๒๕๕๗ เรื่องการปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

สรุปผลจากการตรวจค้น จ.อุบลราชธานี รวม ๗ จุด

จุดที่ ๑ เต็นท์รถมือสอง ส.ยิ่งเจริญ อ.เมืองอุบลราชธานี

- ตรวจยึดอายัด รถยนต์ จำนวน ๑๖ คัน
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จุดที่ ๒ เต็นท์รถมือสอง ส.สนธิชัยยนตรกิจ

- ตรวจยึดอายัด รถยนต์ ๔๘ คัน
- รายการบัญชีธนาคารเพื่อตรวจสอบ ๑ บัญชี
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จุดที่ ๓ บ้านไม่ทราบเลขที่ ซ.พัสดุ ๑๓ (บ้านของเสี่ยเค)

- ไม่พบ

จุดที่ ๔ บ้านไม่ทราบเลขที่ ซ.พัสดุ ๑๓ (บ้านของเสี่ยเค) ใกล้กับเป้าหมายที่ ๓

- ตรวจยึดสมุดบัญชี สำเนาโฉนดที่ดิน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน ๑๘ รายการ เพื่อตรวจสอบ

จุดที่ ๕ อู่ซ่อมรถใน ซ.พัสดุ อ.เมืองอุบลราชธานี

- ตรวจยึดอายัดรถยนต์ จำนวน ๑ คัน
- โทรศัพท์มือถือ จำนวน ๒ เครื่อง
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ รายการ

จุดที่ ๖ บ้านเลขที่ ๑๘๘ ม.๑๐ ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

- ฮาดดิส จำนวน ๑ ตัว
- ไอแพด จำนวน ๑ เครื่อง
- เอกสารอื่น ๆ จำนวน ๗ รายการ

จุดที่ ๗ บุญศิริการีสปอร์ต เลขที่ ๑๓๘ ม.๑๗ ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

- ตรวจยึด อายัด รถยนต์ จำนวน ๑ คัน

รวมมูลค่าทรัพย์สิน ที่ยึดอายัดไว้ตรวจสอบของเป้าหมาย จ .อุบลราชธานี ทั้งหมดประมาณ

๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

นอกจากนี้ยังมีเข้าทำการตรวจค้น จังหวัดมุกดาหาร มี ๙ เป้าหมาย ยึดอายัดบ้านและที่ดินมูลค่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รถยนต์ มูลค่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท เชื้อสิ่งจ่ายเงินสด มูลค่า ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินฝากในบัญชี มูลค่า ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท

รวมมูลค่าทรัพย์สินในการปฏิบัติการครั้งนี้ ประมาณ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน จเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศปทส.ตร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มอบนโยบายให้ผู้บังคับการตำรวจภูธร ๕ จังหวัด มีจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและมีไม้พุ่มขึ้นอยู่ที่เกี่ยวข้องการถูกลักลอบตัดและค้าให้มีการเข้มงวดสืบสวนจับกุมกลุ่มผู้ลักลอบตัดและค้าในพื้นที่อย่างเด็ดขาด พร้อมกันนี้ยังได้กำชับผู้บังคับการตำรวจภูธรและผู้ได้บังคับบัญชาทุกระดับไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มกระบวนการค้าไม้พุ่มอย่างเด็ดขาดหากพบมีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันก็จะถูกเอาผิดทั้งทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้วย

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง . เน้นย้ำว่าหากผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่หยุดการกระทำดังกล่าว หรือหากทราบว่ามีกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมสำนักงาน ปปง. จะสืบสวนสอบขยายผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์เพื่อยึดอายัดทรัพย์สินให้ตกเป็นของแผ่นดิน ทั้งนี้หากประชาชนมีเบาะแสขบวนการหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถแจ้งข้อมูลมายังสำนักงาน ปปง . ได้ที่หมายเลขสายด่วน ๑๗๑๐ ในวันและเวลาราชการ หรือแจ้งมายังศูนย์ป้องกันปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่หมายเลขสายด่วน ๑๑๓๖ ต่อไป
